

Độc công văn hóa miền Nam

Tác Giả: Nguyễn Văn Lộc

Chúa Nhật, 04 Tháng 12 Năm 2011 14:58

Ngày độc dòng lịch sử của dân tộc tìm hiểu thêm về những hoạt động của độc công Công Sản ngay giữa SG để dân miền Nam tự do.

Độc Công Văn Hóa Miền Nam

MỘT TRẬN VĂN HÓA VÀ NHỮNG THỦ TIÊU ÁM SÁT TRÍ THỨC MIỀN NAM VN

Mỗi hôm nào, tay cầm sách...
Sáng mai này trên phố xá
Tay bom xăng, tay cầm gậy chửi
Những bước chân rộn rã
Em kêu hùng trên phố thủ miền Nam ...

Tôi còn nhớ những năm tháng quy tụ của miền Nam Việt Nam. Thân yêu mà cũng buồn, bước đi, bước mãi, chán nản, tuy tốt vọng. Những năm tháng Sài Gòn giành giật giữa quốc gia và cộng sản. Bước đi mỗi âm mưu và thủ đoạn giữa ta và địch ào ạt hoan hô, đổ đổ o vùi khói lửa dưới cao. Chúng tôi sống một thế kỷ điên đảo giữa giặc bưng biển giữa cộng sản bưng biển một sự ngây thơ không tưởng, bước những bước đi, giữa những cơn khát khao tự do, dân chủ, công bằng của chúng tôi. Và hiện tại tất cả là khát vọng hòa bình mong chiến tranh chóng chấm dứt.

Chúng tôi sống một ngày vì những khát vọng không đạt được mà thế kỷ trước một là chiến tranh, chém giết. Chúng tôi mong những người trẻ mà rào đón tất cả khói lửa, người ngoài hồn thù. Những thế kỷ mỗi ngày là những sự lừa dối, dối gian, dối lòng, có tên phận chiến, những phận chiến, vẫn chực chờ những phận chiến.

Trong khi đó thì những cộng sản với đầu óc "cẩn cố lợm" trong thành phố giành giật tim óc, tâm trí của tuổi trẻ thành phố. Và nếu không giành giật được thì họ không ngần ngại thanh toán, ám sát giết hại.

Những mỗi khi có một vụ ám sát giữa những người và ám sát giáo sư Nguyễn Văn Bông, ám sát

Độc công văn hóa miền Nam

Tác Giả: Nguyễn Văn Lộc

Chúa Nhật, 04 Tháng 12 Năm 2011 14:58

sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật hay nhà báo Tô Chung, nhà báo Chu Tấn thì vô số lo ngại tin đồn đồn c tung ra.

Ngay khi ta đi cho M sát hại cũng có, nhật là đi cho chính quy n miền Nam Việt Nam Cộng Hòa. Đó là những người lu n d dãi nhật và vô căn cứ nhật. Những người v n tin. Và chính quy n miền Nam thì không có cách gì đi c i chính những tin đồn ki u đó.

Nay thì đã có câu trả i rõ ràng ai là th ph m những v ám sát đó.

Không ai khác là cộng s n.

Đó là Đoàn công tác c a thành đoàn thanh niên sinh viên, h c sinh Sài Gòn, Ch L n. Họ chi trách nhi m v những vi c ám sát y. Họ là những ai? Trả s c a họ ở đâu? Nay họ làm gì?

Trong khi đó, t ch c h th ng m t v Việt Nam th i đi nh c ng hòa t ra thi u h u hi u nh th bó tay. T t c nh ng v đi t xe M , t t c nh ng v đi a ng i thâm nhập c s , t t c nh ng v phá r i tr t t , phá ho i an ninh, những v ám sát các viên ch c miền Nam, nhật là các trí th c miền Nam th ng không tìm ra d u v t th ph m. Cộng S n trà tr n kh p n i, len i vào trong nh u t ch c tôn giáo, nhật là Ph t giáo. Các t ch c này nh t m bình phong che ch n cho CS. Có nh u t m bình phong nh th có tên là gi i sinh viên, gi i trí th c, gi i Ph t t và gi i báo chí. Ch ng h n, bi u tình là do sinh viên ch ng chính ph . Những ai th y đ c CS đ ng sau?

Cái đ ng sau m i là quan tr ng. Không ph i chính quy n c đàn áp sinh viên, b t b , gi i tán b ng i u đ n cay, rào k m gai là xong, là i y i đ c an ninh tr t t . Nh u khi ch t o ra những ph n ng ng c chi u, r t b t i. Những thành ph n sinh viên th m i ng vô tình b đ y cũng đ ng v phía sinh viên xu ng đ ng.



Tòa án gì đây? Luật pháp gì đây? Luật của Trí Q
Phật Giáo đấu tranh”??



<http://baikhuat.net/bl-daccong-vanhua-miennam.htm>